



ที่ ศธ ๐๗๐๗๑/๒๕๕๕

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดภูเก็ต  
ถนนดำรง ภก ๘๓๐๐๐

๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง แนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอทุกแห่ง

ด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในภูมิภาคแจ้งว่า ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนได้มอบแนวทางการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจังหวัดใช้เป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานและถือปฏิบัติ โดยภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการ ในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เสริมสร้าง ปลูกฝัง สร้างความตระหนัก และจิตสำนึกอย่างยั่งยืน ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย โดยการถือเรื่องการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเป็น “วาระแห่งชาติ”

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินงานตามแนวทางป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ โดยถือเรื่องการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเป็น “วาระแห่งชาติ” สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดภูเก็ต ขอให้สถานศึกษา สกร.อำเภอดำเนินการดังนี้

๑. ขับเคลื่อนการดำเนินการในพื้นที่อย่างจริงจัง และต่อเนื่องตลอดทั้งปี โดยใช้แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐ เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงาน และจัดทำแผนงาน มาตรการการดำเนินงานให้สอดคล้องกับภารกิจ อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานโดยเน้นมาตรการเชิงรุกในการจัดการแก้ไขปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ทั้งด้านคน ด้านถนน ด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายลดอัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ๑๒ คน ต่อแสนประชากร ภายในปี ๒๕๗๐

๒. ให้ความร่วมมือกับศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ และศูนย์ความปลอดภัยทางถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนขับเคลื่อนการดำเนินงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี เน้นการใช้มาตรการชุมชน มาตรการสังคม เพื่อป้องกันการปราบปรามพฤติกรรมเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนน และลดความเสี่ยงในบริเวณที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง เช่น ทางตรง ทางโค้ง ทางร่วม ทางแยก และทางคับขัน เพื่อลดความสูญเสียและความเสียหายของผู้ใช้รถใช้ถนน

๓. รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เสริมสร้าง ปลูกฝัง สร้างความตระหนักและจิตสำนึกให้นักศึกษา อย่างจริงจัง และต่อเนื่อง จนเกิดเป็นวัฒนธรรมความปลอดภัยด้านการใช้รถใช้ถนนที่ปลอดภัยในสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขับเคลื่อนการป้องกันและลดพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ขับขี่ หรือโดยสารจักรยานยนต์ ให้สวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่หรือโดยสาร ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ รวมทั้งกำหนดมาตรการองค์กรในพื้นที่ส่วนราชการ ให้เป็นพื้นที่สวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐ ได้ทาง  
<http://shorturl.asia/vtMni> หรือ สแกน QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุรเชษฐ์ สุนทราร)

ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองภูเก็ต

ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองภูเก็ต  
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดภูเก็ต  
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดภูเก็ต

งานการศึกษาตามอัธยาศัย

โทร. ๐ ๗๖๒๒ ๑๘๐๑

โทรสาร ๐ ๗๖๒๒ ๓๓๐๘

